



ปง. คืนทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ชั่วคราว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการ ปง . (ฝ่ายบริหาร) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปง . และร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปง . (ฝ่ายปฏิบัติการ) ได้คืนทรัพย์สินให้แก่นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ นายแสงทิตย์ คติสมสกุล นางนวลระหง คติสมสกุล เนื่องจากพ้นกำหนดเวลาการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวไม่เกิน ๙๐ วัน โดยคดีนี้ พนักงานอัยการ ได้พิจารณาสำนวนคดีการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วเห็นว่า กรณียังไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ค้ายาเสพติดและร่วมกันฟอกเงิน คดีจึงยังไม่มีเหตุผลพอที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

รองเลขาธิการ ปง . (ฝ่ายบริหาร) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปง . กล่าวว่า กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณีดังกล่าว ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจาก กรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน พนักงานอัยการ ต้องแจ้งให้เลขาธิการ ปง . ทราบ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม และเลขาธิการ ปง .ต้องส่งเรื่องไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่า ไม่มีเหตุผลพอที่จะยื่นคำร้อง ต่อศาล พนักงานอัยการ ต้องรีบแจ้งให้เลขาธิการ ปง .ทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ปง .วินิจฉัยชี้ขาด ภายในกำหนด ๓๐ วัน เมื่อคณะกรรมการ ปง .วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว พนักงานอัยการ และเลขาธิการ ปง .ต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าคณะกรรมการ ปง . ไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ต้องปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ ต่อไป อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยคณะกรรมการธุรกรรม และสำนักงาน ปง . นั้น เป็น การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินคดี คำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และคำนึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและสังคมด้วย

=====